



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,  
PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH**

### Kiểm tra, chỉ đạo tiến độ xây dựng một số dự án công nghiệp, thương mại



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy may Đô Lương.

Sáng ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo tiến độ xây dựng nhà máy may Đô Lương (cụm công nghiệp Đô Lương), chợ Đông Hưng (Đông Hưng) và chợ Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Nhà máy may Đô Lương khởi công từ tháng 3/2017 do Tổng công ty Đức Giang làm chủ đầu tư trên diện tích gần 10ha với nguồn vốn 300 tỷ đồng. Hiện nhà máy đang

trong giai đoạn hoàn thành xây dựng giai đoạn I với hai nhà xưởng, nhà ăn, khu điều hành, hệ thống khuôn viên. Dự kiến đến tháng 8/2017 nhà máy đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động. Đối với chợ Đông Hưng và chợ Kỳ Bá, hiện đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các hạng mục chính và phụ trợ, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng đường giao thông và hệ thống thoát nước.

(Xem tiếp trang 4)  
**THU THỦY**

**ĐỒNG CHÍ ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,  
PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC**

### Gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Thái Bình



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Thái Bình.  
Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng ngày 5/7, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Thái Bình nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cùng 70 người có công tiêu biểu đại diện cho người có công trong tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Thái Bình

đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước những kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công thời gian qua, trong đó nhấn mạnh việc giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công; giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công và thân nhân của người có công; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng; chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

(Xem tiếp trang 4)  
**NGUYỄN CƯỜNG**

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH**

### Họp phiên thường kỳ thứ 12

Sáng ngày 5/7, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 12 nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đặng Trọng

Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí: Đàm Văn Vương, (Xem tiếp trang 4)

**THU HIỀN**



Đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

### Kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Thái Bình

Sáng ngày 5/7, HĐND thành phố Thái Bình khai mạc kỳ họp thứ tư (khóa XXI), nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình tới dự.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố ước đạt 11.269,6 tỷ đồng, tăng 11,59% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 12,9%; thương mại, dịch vụ tăng 10,02%; nông nghiệp, thủy sản

(Xem tiếp trang 4)  
**THANH HUỖN**

### Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" khu vực phía Bắc năm 2017

Tối ngày 5/7, tại Quảng trường 14/10, Hội đồng Đội trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức khai mạc liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tham gia liên hoan có gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang sinh hoạt tại các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Với chủ đề "Tiến bước dưới cờ Đoàn", các đội thể hiện các tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh...

Trống kèn là bộ môn năng khiếu mang tính nghệ thuật, đòi hỏi các em thiếu nhi phải có năng khiếu, cảm xúc âm nhạc và tinh thần kiên trì tập luyện.

(Xem tiếp trang 4)  
**PHƯƠNG CHI**

### Đại hội Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên huyện Đông Hưng

\* Sáng ngày 5/7, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong khối, nghị quyết đại hội đoàn các cấp đã đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên, nhiều hoạt động đã thể hiện được sự sáng tạo của tuổi trẻ, có giá trị giáo dục cao, tạo sự lan tỏa lớn. Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được triển khai, đẩy mạnh. Nhiều đơn vị tổ chức được các hoạt động tình nguyện với các việc làm thiết thực, ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. 5 năm qua, toàn khối thực hiện trên 200 công trình, phần việc thanh niên với trị giá trên 2 tỷ đồng. Phong trào sáng tạo trẻ được tổ chức rộng rãi trong đoàn viên thanh niên, trở thành sân chơi khởi nguồn và thúc đẩy đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh đem lại lợi nhuận và hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Các

(Xem tiếp trang 4)  
**ĐÀO QUYÊN - XUÂN PHƯƠNG**

## TBR225 trên đồng đất Nam Thăng

(Xem trang 2)



### LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KIẾN XƯƠNG

## Tích cực chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở

(Xem trang 3)

### Thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng đi thăm, tặng quà người có công trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến thăm và trao tặng phần quà trị giá trên 10 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); trao tặng 1 con bò giống trị giá 13 triệu đồng và suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng cho thương binh Hoàng Bá Sơn, thôn Đồng Cống, xã Đồng Phú (Đông Hưng) có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh của các thương binh, người có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần tiếp tục chăm sóc bệnh nhân đang điều trị bằng cả tình cảm và trách nhiệm, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho những người có công đang điều trị; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách, dành sự quan tâm hơn nữa đối với thân nhân liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

**HOÀNG LANH**

### Giao ban công tác báo chí quý II/2017

Đây là nội dung hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức chiều ngày 5/7.

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên cơ sở bám sát các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh; tích cực biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc... Báo Thái Bình và Báo Thái Bình điện tử có nhiều chuyên đề dài kỳ không chỉ cung cấp cho bạn đọc lượng thông tin lớn và xuyên suốt đối với những sự kiện đang được xã hội

(Xem tiếp trang 4)  
**ANH ĐÀO**